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 การไปศึกษาวจิยัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัเกษตรกรและประเทศไทยเม่ือเขา้สู่ความเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ของสาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามคร้ังน้ีเป็นประเทศแรก 
ซ่ึงโครงการน้ีจะดาํเนินการศึกษาวจิยัต่อไปในประเทศในกลุ่มอาเซียนท่ีสาํคญัคืออินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ แต่มุมมองของ
ผูเ้ขียนเห็นวา่ประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดเวยีดนามคือคู่เปรียบเทียบท่ีสาํคญัท่ีสุดเท่านั้น ในเวยีดนามเราไปศึกษาวจิยัและดู
งานท่ีสมาคมพืชต่างๆ คือ สมาคมอาหารเวยีดนาม(ขา้ว) สมาคมไมผ้ลและพืชผกัเวยีดนาม สมาคมพริกไทย สมาคมกาแฟและ
โกโก ้สมาคมยางพารา สมาคมประมงและหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งคือ บริษทัอนัยาง อารักขาพืช จาํกดั สถาบนัวิจยัพืชสวนเมือง
ร้อนภาคใต ้ตลาดกลางสินคา้เกษตรถูด๊ึก ตลาดกลางบ่ินห์เดียน ศูนยว์ิจยัยางพาราเบนห์แก็ต จงัหวดัเบ่ินห์เยิง ศูนยว์ิจยั
การเกษตรฮ่ึงลอ็ค จงัหวดัด่งไน(มนัสาํปะหลงั) ศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยอุีตสาหกรรมไมผ้ลบ่าวลอ็ค (ชา กาแฟ) และบริษทั 
จามอนั จาํกดั(ผูผ้ลิตชาและกาแฟ) จงัหวดัลามด่ง โดยไดน้าํเสนอในเร่ืองของขา้ว พริกไทย และกาแฟ ซ่ึงเป็นพืชท่ีประเทศ
ไทยมีโอกาสท่ีจะสูญเสียความเป็นผูผ้ลิตและผูน้าํในการส่งออกมากท่ีสุด ท่ีเห็นชดัเจนในขณะน้ีคือพริกไทย ต่อมากคื็อขา้ว 
ส่วนกาแฟจะมองเห็นชดัเจนเม่ือทุกประเทศรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ปัจจุบนัเกษตรกรชาวสวนกาแฟ
บา้นเรายงัอยูไ่ดอ้ยา่งค่อนขา้งมีความสุขเป็นเพราะรัฐบาลยงัมีการเกบ็ภาษีสูงและกาํหนดโควตาการนาํเขา้ จึงทาํใหก้าแฟท่ี
นาํเขา้มีราคาค่อนขา้งสูง และขั้นตอนในการปฏิบติัมีความยุง่ยากต่อผูน้าํเขา้ เกษตรกรไทยจึงยงัไม่เห็นผลกระทบท่ีชดัเจน 
 

 
  
 พืชอีกชนิดหน่ึงของเวยีดนามท่ีแมว้า่จะยงัห่างไกลจากประเทศไทยมาก แต่เรากค็วรจะตอ้งจบัตามองอยา่ง
ใกลชิ้ดเช่นกนั คือ ยางพารา ซ่ึงจดัวา่เป็นไมย้นืตน้ท่ีมีพ้ืนท่ีปลกูมากท่ีสุดในพื้นท่ีการเกษตรทั้งหมดของเวยีดนาม คือมีพ้ืนท่ี
ปลกูในปี 2554 รวมกนัทั้งส้ิน 834,200 เฮกตาร์ หรือ 5,213,750 ไร่ โดยเป็นการเพ่ิมข้ึนจากเกษตรกรรายยอ่ยท่ีมีพ้ืนท่ีปลกูเฉล่ียราย
ละ 15-20 ไร่ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 51.3 ทาํใหผ้ลผลิตนํ้ายางธรรมชาติเพ่ิมข้ึนถึง ร้อยละ 47.7  ปัจจุบนัรัฐบาลเวยีดนามไดมี้การส่งเสริม
ใหมี้การเปิดพ้ืนท่ีปลกูยางพาราเพ่ิมข้ึนในจงัหวดัแถบบริเวณตะวนัตกเฉียงเหนือทางภาคเหนือของประเทศท่ีไม่เคยปลกูยางพารา



มาก่อน โดยไดกู้เ้งินจากธนาคารโลกเพื่อใหเ้กษตรกรายยอ่ยกูเ้ป็นทุนปลกูยางพาราในพ้ืนท่ี 60,000 เฮกตาร์ หรือ 375,000 ไร่ 
ยางพาราจดัวา่เป็นพืชส่งออกอนัดบัสองของเวยีดนามรองจากขา้ว สร้างรายไดใ้หก้บัเวยีดนาม ร้อยละ 3.3 ของรายไดจ้ากการ
ส่งออกผลผลิตการเกษตรทั้งประเทศ โดยในปี 2554 ทาํรายไดใ้หก้บัเวยีดนามถึง 3.23 พนัลา้นดอลลาร์ ผลผลิตนํ้ายางธรรมชาติ
ของเวยีดนามเป็นอนัดบัหา้ของโลก (811,600 ตนั) โดยผลผลิตต่อพ้ืนท่ีสูงเป็นอนัดบัสองของโลก คือ 1,720 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ 
หรือประมาณ 275 กิโลกรัมต่อไร่ และส่งออกเป็นอนัดบัส่ีของโลก คือ 816,600 ตนั และแมว้า่เวยีดนามจะส่งยางธรรมชาติออก
มากแต่ปริมาณการนาํเขา้ผลิตภณัฑจ์ากยางธรรมชาติกย็งัมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่าของการส่งออก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและความตอ้งการใชภ้ายในประเทศท่ีเพ่ิมมากข้ึน ขณะเดียวกนัการพฒันาการส่งออกผลิตภณัฑจ์ากไมย้างพารากมี็เพ่ิม
มากข้ึน มีการลงทุนจากชาวต่างชาติในอุตสาหกรรมการแปรรูปไมย้างพาราเป็นเฟอร์นิเจอร์และอ่ืนๆ จากบริษทัชั้นนาํของ
ต่างประเทศเป็นจาํนวนมากเช่น บริษทั เอส บี เฟอร์นิเจอร์ จากประเทศไทย เป็นตน้ 
 โอกาสในการพฒันาการผลิตยางธรรมชาติของเวยีดนามในอนาคตยงัมีอีกมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากความ
ตอ้งการยางธรรมชาติของตลาดโลกท่ีเพ่ิมข้ึนโดยตลอด อีกทั้งราคายงัเป็นส่ิงจูงใจใหเ้กษตรกรปลกูและขยายพ้ืนท่ีปลกูมาก
ข้ึน ซ่ึงเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากความร่วมมือของสภาธุรกิจยางอาเซียน (Asean Rubber Business Council: ARBC) และ สมาคม
ยางระหวา่งประเทศ (International Rubber Association: IRA) ทาํใหย้างพารามีราคาสูงและค่อนขา้งมีเสถียรภาพ ซ่ึงปัจจยัท่ีทาํ
ใหก้ารส่งเสริมการผลิตยางธรรมชาติของเวยีดนามประสบผลสาํเร็จเป็นเพราะมีการวจิยัพฒันาการปลกูยางพารา และพนัธ์ุ
ยางพาราใหม่ๆ ท่ีใหผ้ลผลิตต่อไร่สูง นอกจากน้ียงัมีสมาคมยางพาราท่ีเขม้แขง็ ในการท่ีจะส่งเสริม วจิยั และพฒันา การ
เพาะปลกูยางพาราเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ีการสนบัสนุนในการศึกษาวจิยัพฒันาการแปรรูปนํ้ายางธรรมชาติให้
เป็นผลิตภณัฑต่์างๆ กเ็ป็นแรงผลกัดนัท่ีสาํคญัอนัหน่ึงท่ีจะส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีการเพาะปลูกยางพาราเพิ่มข้ึน แต่เวยีดนาม
เองกมี็ปัญหาในดา้นการส่งเสริมใหเ้กษตรกรปลูกยางพาราเช่นกนั เช่นยงัไม่สามารถควบคุมคุณภาพของผลผลิตยางธรรมชาติ
ใหมี้คุณภาพใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัไดท้ั้งประเทศ การออกใบรับรองคุณภาพของยางธรรมชาติจะกระทาํใหเ้ฉพาะกบัผูท่ี้ยืน่
ขอเท่านั้น ขณะเดียวกนัคุณภาพของยางธรรมชาติท่ีผลิตไดย้งัไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีตลาดโลกตอ้งการ ดงันั้นผลผลิตยาง
ธรรมชาติของเวียดนามส่วนใหญ่จึงขายใหก้บัประเทศจีนถึงร้อยละ 62 ของปริมาณการส่งออกทั้งหมดของประเทศ และราคา
ท่ีขายจะถกูกวา่ประเทศไทย ขณะเดียวกนัปริมาณความตอ้งการนํ้ายางธรรมชาติเพ่ือการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์าง  ๆภายในประเทศ
เองกมี็ไม่มาก ซ่ึงตรงน้ีถือวา่ประเทศไทยยงัมีความไดเ้ปรียบประเทศเวยีดนามอยูม่าก จึงยงัไม่น่าเป็นห่วงมากนกั เม่ือถึงเวลา
ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเร่ิมข้ึนในอีก 3 ปี ขา้งหนา้ ประเทศไทยกย็งัคงเป็นผูน้าํในเร่ืองของยางธรรมชาติต่อไป 
อีกทั้งเวยีดนามกย็งัมีขอ้จาํกดัในดา้นพ้ืนท่ีส่งเสริมการปลกูยางพาราซ่ึงส่วนใหญ่อยูท่างตอนใตข้องประเทศ ตอนกลางเป็น
บางส่วน และทางเหนือซ่ึงเพ่ิงจะเร่ิมปลกู ทางเดียวท่ีเวยีดนามสามารถจะทาํไดง่้ายท่ีสุดกคื็อการพยายามท่ีจะเพ่ิมผลผลิตต่อไร่
ให้ไดม้ากท่ีสุดเท่านั้น ซ่ึงกระทรวงเกษตรและพฒันาชนบทเวียดนามไดต้ั้งเป้าหมายพ้ืนท่ีปลูกยางพาราในปี 2558 ไวท่ี้ 
800,000 – 900,000 เฮกตาร์ หรือประมาณ 5,000,000 – 5,625,000 ไร่ ผลผลิตนํ้ายางธรรมชาติ ท่ีคาดวา่จะไดป้ระมาณ 
1,200,000 ตนั และในปี 2563 จะพฒันาผลผลิตใหไ้ดเ้พ่ิมข้ึนเป็น 1,600,000 ตนั ในพ้ืนท่ีเท่าเดิม  
 

       



 สาํหรับผลไมเ้มืองร้อนชนิดต่างๆ ประเทศไทยยงัคงเป็นแชมป์และจะรักษาความเป็นแชมป์ไวไ้ดอี้ก
ยาวนาน ไม่เพียงแต่เป็นแชมป์ในระดบัอาเซียนเท่านั้น แต่เป็นแชมป์ระดบัโลกเลยเทียว เพราะเพียงปลกูเล่นๆ ยงัเหลือกิน
เหลือขายจนเกษตรกรพากนัล่มจมกนัไปหลายคน ปัญหาเร่ืองราคาผลผลิตตกตํ่าจะลดลงจนหมดไปภายหลงัเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยมีขอ้แมว้า่ตอ้งหามืออาชีพมาทาํตลาด เพราะเร่ืองคุณภาพและช่ือเสียงของผลไมไ้ทยเป็นหน่ึงในโลกอยู่
แลว้(ไม่ไดคุ้ยโม)้ ท่ีแพเ้ขาเกือบทั้งหมดกเ็ร่ืองตลาดน่ีแหล่ะ สมาคมไมผ้ลและพืชผกัเวยีดนามกย็อมรับวา่ผลไมเ้วยีดนามเป็น
รองประเทศไทยในทุกดา้น เขาบอกวา่เราท้ิงห่างเขากวา่สิบปี ซ่ึงเขาเองกว็ติกเป็นอยา่งยิง่วา่อีกสามปีขา้งหนา้เกษตรกรสวน
ผลไมข้องเขาตอ้งเดือดร้อนแน่ เพราะผลไมข้องไทยท่ีมีคุณภาพดีกวา่จะเขา้ไปครองตลาดเวยีดนาม ซ่ึงผูบ้ริโภคของเวยีดนาม
มีความช่ืนชอบในรสชาติ คุณภาพ  และมีความเช่ือมัน่ในความปลอดภยัต่อการบริโภคผลไมจ้ากประเทศไทยมากกวา่ของ
เวยีดนามและจีน ซ่ึงปัจจุบนัทุเรียนหมอนทอง มงัคุด ลองกอง และมะม่วงเขียวเสวยกค็รองตลาดเวียดนามอยูแ่ลว้ แมว้า่
สถาบนัวจิยัไมผ้ลเมืองร้อนเวยีดนามจะบอกวา่ เวยีดนามมีทุเรียนพนัธ์ุใหม่ท่ีเป็นลกูผสมระหวา่งพนัธ์ุหมอนทองของไทยกบั
พนัธ์ุพ้ืนเมืองของเวยีดนามช่ือพนัธ์ุ RI 6 ท่ีมีคุณภาพและรสชาติดีกวา่หมอนทอง แต่ผูบ้ริโภคกย็งัชอบรับประทานทุเรียน
หมอนทองของไทยมากกวา่ ซ่ึงเรากไ็ม่ควรจะดีใจหรือประมาทจนเกินไป  เช่ือวา่เกษตรกรสวนผลไมข้องเราคงตอ้งพบกบัศึก
หนกัท่ีทุกประเทศท่ีเขาเสียเปรียบเรา จะออกมาตรการในเร่ืองสุขอนามยัและคุณภาพของผลผลิตมาเป็นเคร่ืองมือในการ
ปกป้องเกษตรกรของเขา ดงันั้นเกษตรกรสวนผลไมข้องเราจะตอ้งเป็นผูท่ี้ใฝ่รู้ ศึกษาและพฒันาการผลิตผลไมใ้หป้ลอดภยัและ
มีคุณภาพมาตรฐาน ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ประเทศท่ีมีความชอบและวฒันธรรมในการบริโภคท่ีแตกต่าง
กนั คงจะเอาความชอบและวฒันธรรมในการบริโภคของคนไทยเป็นตวักาํหนดไม่ได ้เกษตรกรไทยจะตอ้งเป็นเกษตรกรท่ี
ทนัสมยัหรือเรียกวา่เป็น “สมาร์ท ฟาร์มเมอร์” (smart farmer) ท่ีทนัต่อสถานการณ์การเกษตรของโลกอยูเ่สมอ การทาํ
การเกษตรแบบทาํตวัเป็นผูจ้ดัการฟาร์มคงไปไม่รอด ผูท่ี้จะอยูร่อดไดก้คื็อเกษตรกรมืออาชีพเท่านั้น เพราะการแข่งขนัใน
ระดบัภมิูภาคจะมีความเขม้ขน้และรุนแรงมากข้ึนในทุกปีๆ ในอนาคตรัฐบาลกอ็าจจะเขา้มาช่วยเหลือในเร่ืองปัจจยัการผลิต
หรือช่วยเหลือเร่ืองราคาไม่ไดม้าก เพราะจะถกูประเทศท่ีเขาตอ้งการปกป้องเกษตรกรของเขายกมาเป็นขอ้อา้งวา่เราอุดหนุน
เกษตรกร จนทาํใหเ้กษตรกรเขาเสียหาย เพ่ือกีดกนัสินคา้เกษตรของเรา 
 

 
 
 ในเวียดนามเขามีสมาคมพืชต่างๆ ท่ีเขม้แขง็ ซ่ึงสมาชิกของทุกสมาคมเขาจะมีทั้งเกษตรกรผูผ้ลิต ผูค้า้ ผูส่้งออก 
ผูแ้ปรรูป ผูจ้าํหน่ายปัจจยัการผลิต และส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งเป็นสมาชิก โดยผูบ้ริหารของสมาคมท่ีเขาจา้งมาเป็นมืออาชีพ เขามี
หนา้ท่ีๆจะตอ้งช่วยเหลือดูแลสมาชิกทุกภาคส่วน ให้ไดรั้บผลประโยชน์ท่ีเท่าเทียมกนั เพราะทุกคนมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
การโปรโมทสินคา้เกษตรของเขาทาํโดยสมาคม ไม่ไดท้าํโดยหน่วยงานของรัฐ โดยใชง้บประมาณท่ีไดจ้ากค่าธรรมเนียมท่ีเรียก
เกบ็จากสมาชิก  รัฐเป็นเพียงผูใ้หก้ารสนบัสนุนเป็นบางส่วนตามความจาํเป็น ซ่ึงนอ้ยมาก บา้นเรากมี็สมาคมเหมือนกนั แต่



สมาชิกไม่ไดค้รอบคลุมทุกภาคส่วน แต่ดูเหมือนวา่มีเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของพวกตน กลุ่มตน มากกวา่ท่ีจะรักษาผลประโยชน์
แบบองคร์วมตั้งแต่เกษตรกรผูผ้ลิตจนถึงผูบ้ริโภค เกษตรกรบา้นเราจึงมกัจะตกเป็นผูท่ี้ถกูฉกฉวยประโยชน์เสียมากกวา่เป็นประจาํ 
จึงจนซํ้ าซาก บางรายจนจนส้ินเน้ือประดาตวั เวยีดนามเขาใชร้ะบบพ่ีอุม้นอ้งหรือพ่ีเล้ียงนอ้ง ต่างจากเราท่ีพ่ีแยง่นอ้งกินเสียเป็น
ส่วนมาก   
 ทั้งหมดท่ีนาํมาเสนอน้ี กเ็พ่ือเป็นขอ้มูลเพ่ือสร้างความตระหนกั หรือฉุกคิดใหก้บัพ่ีนอ้งเกษตรกร และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เรายงัมีเวลาอีกสามปีท่ีจะคิดหรือจะวางแผนรับและรุกในวนัขา้งหนา้ อยา่คิดวา่ถา้เช่ือขอ้มูลท่ีนาํมา
เสนอแลว้จะทาํใหเ้สียหนา้ผูรั้บผิดชอบหรือองคก์ร อยา่งไรเสีย เสียหนา้กย็งัดีกวา่เสียท่า เพราะถึงเวลานั้นจะเกิดความเสียหาย
กบัพ่ีนอ้งเกษตรกรและประเทศชาติของเราโดยรวมอยา่งชนิดสัปเหร่อยิม้รับ แต่ถา้เราวางแผนรุกและรับไวอ้ยา่งดี อยา่งไรเสีย
กช็นะไปเกินกวา่คร่ึงแลว้ และขอยนืยนัวา่ความเห็นท่ีผูเ้ขียนแสดงออกในทุกพืชน้ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัความเห็นและผลการ
ศึกษาวจิยัของสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตรแต่ประการใด แต่เป็นความเห็นท่ีเกิดจากประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการไปศึกษาดู
งานเกษตรในเวียดนามมาเป็นเวลากวา่ 12 ปี ในพ้ืนท่ีเกือบคร่ึงประเทศเวยีดนาม 
 ทา้ยน้ี ขอขอบคุณสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีใหค้วามเช่ือมัน่ในตวั
ผูเ้ขียนในการมอบใหเ้ป็นผูป้ระสานงานการศึกษา วจิยั และดูงานในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนามท่ีผา่นมารวมส่ีคร้ัง และ
ขอขอบคุณ “เทคโนโลยชีาวบา้น” ท่ีเปิดคอลมัน์ดีๆ ท่ีเป็นประโยชน์กบัพ่ีนอ้งเกษตรกรไทยในอนาคตขา้งหนา้มากท่ีสุด 
“Cam on nhieu” แปลวา่  ขอบคุณหลายๆ 

-------------------------------------------------- 
ภาพแห่งความทรงจาํ 

 

 
 Da Lat Town  17-21 พฤศจิกายน 2546 เวยีดนามใต ้

 

 
กองส่งเสริมพืชไร่ 15-19 สิงหาคม 2547 เวยีดนามใต ้



 
โครงการหลวง 12-16 มีนาคม 2550 เวยีดนามใต ้

 

 
สภาท่ีปรึกษาสาํนกังานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 17-21 มีนาคม 2550 โฮจิมินท ์

 

 
เว ้ดานงั ฮอยอนั 25-31 มีนาคม 2550 เวยีดนามกลาง 



 

 
สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร 17-21 มีนาคม 2551 เวยีดนามใต ้- เหนือ 

 

  
        บรรยายท่ีจงัหวดัซ็อคตรัง 21 มิถุนายน 2552    Dr. Bui Ba Bong รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรและพฒันาชนบท 


